



ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) จำนวน 4 สาขา

ด้วยข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีมติที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 กำหนดให้ออกประกาศการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยดำเนินการรับสมัครวันที่ 5 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567 และกำหนดสอบระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2567 กิจกรรมต่าง ๆ ในการสมัครสอบดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาเอกสารผลงานวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณา งานวิจัย ฯ (อพว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลารับสมัคร เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ฯ รับรอง ก่อนการสอบประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ต้องการ สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรจะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตรจากทันตแพทยสภาก่อนการสมัครสอบ ทุกกรณี โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบหรือระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย [www.royalthaident.org/examination/certification](http://www.royalthaident.org/examination/certification)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2567

(อาจารย์ ทันตแพทย์ธำนัน จารุประกร)

เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย



## ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ของทันตแพทย์สภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

ตามข้อบังคับทันตแพทย์สภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2555 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ให้ประกาศการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ของทันตแพทย์สภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ไว้ดังนี้

#### กำหนดการสอบ

กิจกรรม	กำหนดเวลากิจกรรม
สำหรับผู้สมัครสอบเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่อ <b>อนุมัติบัตร</b> ขอให้ยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาเอกสาร ผลงานวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ฯ (อพว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการราชวิทยาลัย ฯ รับรอง <u>ก่อนการเปิดรับสมัคร</u> หากยื่นแบบคำขอ ฯ หลังจาก กำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับพิจารณาทุกกรณี	ภายใน 21 สิงหาคม 2567
สำหรับผู้สมัครสอบเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่อ <b>วุฒิบัตร</b> ขอให้ยื่นใบรายงานผลการสอบงานวิจัย รว.วจ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ฯ (อพว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการราชวิทยาลัย ฯ รับรอง <u>ก่อนการปิดรับสมัคร</u>	ภายใน 18 กันยายน 2567
<b>1. ดำเนินการรับสมัคร</b> * ให้สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ ของราชวิทยาลัย สำหรับผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงาน ผู้ป่วย ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารและหลักฐานการสอบ ด้วยตนเอง ในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจะต้องดำเนินการ ภายในเวลา 16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โดย ประทับตราในวันดังกล่าวเท่านั้น	5 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567
<b>2. คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ</b> ฯ แต่ละสาขา ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอมีสติสอบ พร้อมทั้ง ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ ฯ วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสอบ)	ภายใน 25 ตุลาคม 2567

กิจกรรม	กำหนดเวลากิจกรรม
3. เลขานุการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ	ภายใน 31 ตุลาคม 2567
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร โดยทันตแพทยสภา	ภายในสัปดาห์ที่สาม ของเดือนพฤศจิกายน 2567
5. สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร	18 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2567
6. ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ แต่ละสาขา รายงานผลสอบให้เลขานุการราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย	ภายใน 20 ธันวาคม 2567
7. ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย รับรองผลสอบ	ภายใน 8 มกราคม 2568
8. เลขานุการทันตแพทยสภาเสนอคณะกรรมการทันตแพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ภายในสัปดาห์ที่สาม ของเดือนมกราคม 2568
9. ประกาศผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร	ภายในสัปดาห์ที่สาม ของเดือนมกราคม 2568
10. ทันตแพทยสภาออกหนังสืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ที่ต้องการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร จะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตรจากทันตแพทยสภา ก่อนการสมัครสอบทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบหรือระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย [www.royalthaident.org/examination/certification](http://www.royalthaident.org/examination/certification)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567



(อาจารย์ ทันตแพทย์ชานัน จารุประกร)

เลขานุการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย